

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี 2564

นายสุภรัตน์ ไสมรัตนานนท์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
นางสาวกัญญาณัฐ เทวงษา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์

1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน

เนื่องจากเป็นวันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก คือ วันที่ 1 เมษายน 2472 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำ ความดีตลอดไป พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2565) นั้น คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 619 คน โดย **ดร.จรูญ จันทร์สมบุรณ์** นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม และ **นางสาวจิตวิไล เวฬุวนารักษ์** นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี 2564



ดร.จตุฎ จันท์สมบุรณ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กองวัสดุวิศวกรรม
บรรจุราชการเมื่อ 1 มีนาคม 2545 (20 ปี)

ความตั้งใจในการรับราชการ

ในช่วงนั้น วศ. เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทพอดี และส่วนตัวเรามีความตั้งใจอยากรับราชการอยู่แล้ว ไม่ได้มีความชื่นชอบการเป็นอาจารย์หรืออยู่ในภาคเอกชน มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ และครอบครัวไม่มีใครรับราชการ และส่วนตัวชอบทำงานที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ ซึ่งการรับราชการน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าในภาคส่วนอื่น ๆ จึงสมัครสอบแข่งขันและได้มารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ตามที่ตั้งใจ ซึ่งในตอนนั้น วศ. ขึ้นกับ “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ วศ. เป็นการทำงานครั้งแรก บรรจุเมื่อ พ.ศ. 2545 ตอนนี้อย่างเข้าปีที่ 21 ในการรับราชการแล้ว

แนวคิดหรือหลักการในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

เราคิดทบทวนในหลวงรัชกาลที่ 9 มาก เห็นพระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชน ท่านเป็นต้นแบบ ถึงเราจะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ เราก็สามารถช่วยขับเคลื่อนในหน้าที่ของเรา คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า ปิดทองหลังพระ เราได้ยินมาโดยตลอด เราทำอาจจะไม่ไม่มีใครมองเห็น แต่ถ้าเราอดทน ค่อย ๆ สร้างและลงมือทำเรื่อย ๆ สักวันหนึ่งก็จะมีคนเห็น เหมือนกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่เราเข้ามา เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ไม่มีอะไรเลย เครื่องมือก็มีน้อยมาก จนเกิดความคิดว่าเรามาทำอะไรที่นี่ คิดว่าจะย้ายโอนไปที่อื่นที่เราอาจจะมีประโยชน์มากกว่านี้ แต่เราก็มองและพยายามปรับ มองงานว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร เราก็สร้างขึ้นมาเรื่อย ๆ จนในปัจจุบัน เป็นความภาคภูมิใจที่เราสามารถสร้างห้องปฏิบัติการด้านวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร เรียกได้ว่าครบวงจรที่สุดของเมืองไทย เป็นที่ยอมรับของทุกคนทั่วไป เป็นความภาคภูมิใจที่เราทำได้

ผลงานหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจ

ความจริงมีผลงานหรือที่เรามีภูมิใจหลายอย่าง เช่น เราสร้างห้องปฏิบัติการขึ้นมาให้ได้ครบวงจรและเป็นที่ยอมรับ ตอนนีกลุ่มของเรา (กลุ่มวัสดุก่อสร้าง) สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้เร็วกว่าผลิตภัณฑ์ ทั้งมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ สุดท้ายเราขอยื่นมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 เราพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทดสอบ เราตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล ISI ในระดับโลก และคนชอบบอกว่าเราทำงานวิจัยแล้วขึ้นห้าง ไม่ได้มีการนำมาปรับใช้ได้จริง เราจึงพยายามผลักดันงานวิจัยให้ไปสู่ภาคเอกชน ซึ่งผลงานชิ้นล่าสุดที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ คือ งานคอนกรีตแห้งผสมสำเร็จสำหรับสิ่งแวดล้อมทางทะเล นี่คือตัวอย่างที่เราสามารถใช้งานวิเคราะห์แล้วต่อยอดจนสามารถนำไปใช้งานได้จริง ขายได้จริง และที่สำคัญ คือ จัดทำเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ด้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจของเรา

ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น วศ. ประจำปี 2564

มีบางท่านบอกว่าทำไมไม่สมัครตั้งนานแล้ว มีบางท่านสมบัติ บางข้อคำถามที่เรายังไม่สามารถออกในใบสมัครไม่ได้คือ “คุณเคยได้รับรางวัลอะไร?” ซึ่งหลายคนมองว่าไม่เห็นจำเป็นต้องเติมให้ครบ แต่เราเป็นคนทำอะไรแล้วจะต้องให้ดีที่สุด ทำอะไรไปแล้วจะต้องไม่มีข้อครหาได้ในภายหลัง ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับรุ่นน้องที่ทำงาน จึงเลยตัดสินใจสมัคร หลังจากที่ได้รับรางวัลที่กล่าวมาข้างต้น และดีใจที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้

ฝากถึงผู้อ่านและพี่น้องข้าราชการ

ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหน หน้าที่อะไร ให้เราพยายามมองว่าเราสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับงานนั้น ตั้งใจที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความมานะพยายามทำไปเรื่อย ๆ ทำไปจนเกิดความชำนาญ และเมื่อชำนาญแล้ว ผลงานของเราจะเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกหน่วยงาน



ความตั้งใจในการรับราชการ

ส่วนตัว เติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่รับราชการ คุณพ่อเป็นตำรวจ คุณแม่เป็นคุณครู เรามองเห็นว่าอาชีพนี้มีความมั่นคง สามารถเลี้ยงดูลูก ๆ ได้อย่างมั่นคง ไม่มีปัญหา มองถึงความมั่นคงมากกว่า ถึงได้เลือกที่จะรับราชการเป็นอันดับแรก เรียนปริญญาโทจบ พอดี วศ. เปิดสอบบรรจุ และตรงสายกับที่เรียนจบมา เลยลองสอบแข่งขัน แล้วก็ได้รับบรรจุราชการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

แนวคิดหรือหลักการในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

เราต้องซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส เนื่องด้วยภารกิจ มีหน้าที่ทดสอบและรายงานผลการทดสอบต่าง ๆ เราจะต้องตระหนักในจุดนี้ให้มากที่สุด เพราะรายงานที่ออกไปจะส่งผลกระทบต่อบางสิ่งที่เกี่ยวข้องเสมอ และเนื่องจาก วศ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน อีกหนึ่งหลักการที่สำคัญ คือ ต้องมีใจบริการ (Service Mind) มักมีผู้คนขอความช่วยเหลือ ซึ่งบางครั้งงานนั้นไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจหลักของเราโดยตรง แต่ถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้ เราก็ช่วย แต่ต้องเรียงตามลำดับ เพราะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของเราด้วยเช่นกัน

ผลงานหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจ

สิ่งที่ภูมิใจที่ไม่ใช่ตัวผลงาน ภูมิใจที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ ตลอด 10 ปีที่รับราชการ มีคนเข้ามาปรึกษาหรือขอข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่เราทำงานมาเรื่อย ๆ จนเกิดความชำนาญระดับหนึ่ง เกิดคุณค่าในตัวเราเองว่า ในชีวิตนี้ ฉันก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ หากเป็นผลงานหรือรางวัลที่ภาคภูมิใจ คงเป็นรางวัลข้าราชการดีเด่นที่ได้รับในปีนี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตราชการเราก็เคยได้รับรางวัลนี้ และเมื่อช่วง พ.ศ. 2560-2561 ได้รับรางวัล "คนดีศรี วศ." 2 ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศเช่นกัน เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจของเรา

ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น วศ. ประจำปี 2564

รู้สึกดีใจ และคิดว่าเราต้องประพฤติตนให้ไปในทิศทางที่ดี ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานของตนเอง นอกจากภาระหน้าที่ของตัวเองแล้ว เราต้องดูแลน้อง ๆ ในทีมของเราด้วย ยิ่งเติบโตขึ้น ต้องครองคน ครองงาน บางครั้งก็ต้องดูแลให้คนในทีมของเรา เข้าที่เข้าทาง ไปในแนวทางที่สมควรเหมาะสม เป็นคาง่าย ๆ ที่ทำจริง ๆ ยากมาก เพื่อช่วยให้องค์กรของเรามีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ ทั้งในเรื่องศักยภาพ มีมาตรฐาน รวมไปถึงภาพลักษณ์ของหน่วยงานด้วย เราทำในสิ่งที่เราสามารถช่วยพัฒนาได้ แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ขึ้นกับเราเพียงคนเดียว ทุกคนและทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ซึ่งหลายคนมองว่าไม่เห็นจำเป็นต้องเติมให้ครบ แต่เราเป็นคนทำอะไรแล้วจะต้องให้ดีที่สุด ทำอะไรไปแล้วจะต้องไม่มีข้อครหาได้ในภายหลัง ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับรุ่นน้องที่ทำงาน จึงเลยตัดสินใจสมัคร หลังจากที่ได้รับรางวัลที่กล่าวมาข้างต้น และดีใจที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นในปีนี้อย่างยิ่ง

ฝากถึงผู้อ่านและพี่น้องข้าราชการ

ถ้าเป็นสมัยก่อน เราก็คงจะเห็นว่า ข้าราชการทำงานสบาย แต่สมัยนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง มักได้รับแรงกดดันโดยตรง และเป็นหน่วยงานที่ต้องบริการประชาชน ดังนั้น เราต้องมีที่สนุก รักในงานที่ทำ และพร้อมทำงานกับมันจริง ๆ เพราะงานของเราคือการบริการลูกค้า เป็นงานหลักของ วศ. เลยก็ว่าได้ ภารกิจหลักและพัฒนาการของหน่วยงานถึงจะดำเนินต่อไปได้ และเราต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการทำงาน เพราะสังคมภายนอกเปลี่ยนแปลงไป เราต้องปรับตัวตามสถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมในปัจจุบัน อยากให้ทุกท่านสนุกกับงาน จะได้มีแรงทำไปเรื่อย ๆ ถึงเหนื่อยแต่ถ้าสนุก เราก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ ..



นางสาวจิตวิไล เวฬุวนารักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
บรรจุราชการเมื่อ 21 พฤษภาคม 2555 (10 ปี)

